

ที่ บห. 021/2564

20 สิงหาคม 2564

เรื่อง **ชี้แจงข้อเท็จจริงจากข่าวที่ปรากฏตามสื่อ**

เรียน **เลขาธิการ**

**สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์**

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน กลต”) ได้มีการร้องขอให้บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ชี้แจงข้อเท็จจริงจากข่าวที่ปรากฏตามสื่อโดยตรงต่อสำนักงาน กลต นอกเหนือจากจดหมายฉบับที่ 020/2564 ที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 19 ส.ค. 2564 บริษัทฯ ขอชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

- บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยสำหรับนำไปใช้ในการก่อสร้างถนนและซ่อมบำรุงผิวการจราจร ทางยกระดับ ผิวทางวิ่งขึ้นลง ของสนามบินทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยได้ก่อตั้งในปี 2522 ในอดีต ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยของบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนครึ่งหนึ่งโดยประมาณของผลิตภัณฑ์ยางมะตอยทั้งหมดของบริษัทฯ โดยผลิตภัณฑ์จำนวนนี้เกิดจากการกลั่นน้ำมันดิบจากโรงกลั่นที่ประเทศมาเลเซีย ในปี 2550 บริษัทฯ ได้เริ่มมีการจัดซื้อน้ำมันดิบจากบริษัท PDVSA ประเทศเวเนซุเอลา โดยปริมาณน้ำมันดิบจากบริษัท PDVSA คิดเป็นร้อยละ 90 โดยประมาณของน้ำมันดิบที่ใช้ทั้งหมด ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2563 บริษัทฯ ได้รับความติดต่อจาก US State Department โดยมีการร้องขอให้บริษัทฯ หยุดซื้อน้ำมันดิบ รวมถึงการหยุดชำระมูลค่าของน้ำมันดิบจากบริษัท PDVSA บริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบด้านแล้วจึงดำเนินการหยุดการซื้อน้ำมันดิบจากบริษัท PDVSA ตามที่ US State Department ร้องขอ โดยมีรายละเอียดตาม **จดหมายฉบับที่ 026/2563 ลงวันที่ 11 กันยายน 2563 ที่บริษัทฯ แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**
- ในเวลาต่อมา บริษัทฯ ได้มีการแจ้งยุติการจัดซื้อน้ำมันดิบจากบริษัท PDVSA ภายในช่วงระยะเวลา wind down โดยมีรายละเอียดตาม **จดหมายฉบับที่ 031/2563 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ที่บริษัทฯ แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**
- ในช่วงวันที่ 18-19 สิงหาคม 2564 ได้มีข่าวปรากฏในสื่อว่าบริษัทฯ มีส่วนพัวพันในคำฟ้องคดีอาญาของประเทศสหรัฐอเมริกาต่อนักธุรกิจชาวอเมริกันซึ่งอาจสร้างความสับสนและนำไปสู่ความเข้าใจผิด ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริง โดยมีรายละเอียดดังนี้
  - คำฟ้องคดีอาญาในศาลรัฐบาลกลางในเมืองไมอามี รัฐฟลอริดา กล่าวหา นักธุรกิจชาวอเมริกันเจ้าของบริษัท Achabal Technologies ว่ามีธุรกรรมต้องห้ามที่เกี่ยวข้องกับประเทศเวเนซุเอลา อย่างไรก็ดี ในเอกสารคำฟ้องดังกล่าว ไม่ได้ระบุชื่อ บริษัทฯ ว่าเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีนี้ และ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่ได้รับการติดต่อใดๆ จากหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้

- รายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท PDVSA ที่ปรากฏในข่าวเป็นหัวข้อที่ทางบริษัทฯ และ US State Department ได้มีการติดต่อกัน ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ บริษัทฯ ยืนยันว่าบริษัทฯ ได้ยุติความสัมพันธ์กับบริษัท PDVSA ตามข้อร้องของของ US State Department โดยมีผลตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดในจดหมายของบริษัทฯ ที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 026/2563 ลงวันที่ 11 กันยายน 2563 และฉบับที่ 031/2563 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การยกเลิกการซื้อน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซุเอลา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)  
กรรมการผู้จัดการใหญ่